
รายงานการประชุม 
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  

ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี 

ผู้มาประชุม 
1. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                 ประธาน 
2. นางสาวอังคณา คงกัน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางลลนา ทองแท้  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
5. นายพลาวัตร พุทธรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
7. นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
8. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางอรพรรณ จินกาล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวดรุณี สีสุดโท  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  
11. นางสาวเอมอร ขันมี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                      
12. นายสุเมธา บุญประเสริฐ นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ              

ผู้ไม่มาประชุม       

1. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นายสิงค์คร พรมขาว   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  
                  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระการประชุม 
 

รายละเอียด มติประชุม 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

1.ที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุม 
สืบเนื่องจากคณะทำงานชุดนี้ถูกแต่งตั้ง        
เมื่อปี 2566 และจะดำเนินการต่อในปี 2567   
ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบมีการปรับเปลี่ยน    
จึงให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วม
หารือรายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการ
ดำเนินงานด้วย 
2.มอบนโยบายการดำเนินงานปี 2567 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
และคณะเลขานุการรับ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานต่อไป 



วาระการประชุม 
 

รายละเอียด มติประชุม 

- ขอบคุณคณะทำงานปีงบประมาณ 2566     
ที่ร่วมกันดำเนินงานจนบรรลุตัวชี้วัด แต่ให้
พิจารณานำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานไม่ให้เกิดซ้ำอีกและทำให้ผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นกว่าเดิม 
-เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบการรายงานผลให้
เป็นแบบ Real-time รูปแบบเดียวกับงาน 
กพด. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามข้อมูลผ่านระบบ
นั้นได้  
- ผลงานการดำเนินงานปี 2566 มีระบบประปา
หมู่บ้านสะอาด 264 แห่ง จึงคาดหวังว่าปี 
2567 นี้จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ประธานมอบเลขานุการคณะทำงานนำเสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง  

รับทราบ 

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน   
การพัฒนาคุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้   
ประจำปีงบประมาณ 2567 
นำเสนอโดย เลขานุการ
คณะทำงาน (ปาริชาติ) 
 

องค์ประกอบคณะทำงาน ปี 2567 มี
คณะทำงานชุดเดิมและเพ่ิมเติมรายชื่อที่ปรึกษา
และคณะทำงานใหม่ ประกอบด้วย 
1.นางสุธิดา อุทะพันธุ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ         
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำเป็นที่ปรึกษา 
2.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคใหม่ 
จำนวน 2 คน ได้แก่  
- นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
- นางลลนา ทองแท้   
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.ผู้รับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
จำนวน 2 คน ได้แก่ 
- นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
- นายสุเมธา บุญประเสริฐ 

รับทราบ 



วาระการประชุม 
 

รายละเอียด มติประชุม 

นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
บทบาทหน้าที่ตามคำสั่งแนบท้าย 

2.2 รายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละ
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ ประจำปี
งบประมาณ 2567 
นำเสนอโดย เลขานุการและ
คณะทำงาน (ปารชาติ/ผุสดี) 

ตัวชี้วัดระดับ 4 กพร.ขอปรับให้วัดผลสำเร็จของ
กระบวนที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและผู้
ประสานงานพร้อมเจ้าภาพตัวชี้วัดได้เสนอเรื่อง
การเสนอรายช ื ่อพ ื ้นท ี ่ เป ้าหมายและการ
ประเม ินตนเอง 5 เด ือนแรก ร ้อยละ 60           
5 เดือนหลังร้อยละ 100 ซึ่งได้ประชุมทบทวน
รายละเอียดตัวชี ้ว ัดร่วมกับกพร.กรมอนามัย 
โดย นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ เป็นรองอธิบดี
เป็นประธาน และตัวชี้วัดนี้ไม่มีการปรับแก้หรือ
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ประธาน(นายรัชชผดุง) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
ผู ้อำนวยการสำนักฯเห็นชอบให้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้อย่างต่อเนื่อง 

รับทราบ 
 

2.3 ระบบการรายงานผลการ
ดำเนินงานและระบบการขอ
รับรองน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด 
ปี 2567 
นำเสนอโดย คณะทำงาน (เอม
อร/สุเมธา) 

การรายงานผลผ่านระบบการรายงานปี 2566 
มีข ้อผ ิดพลาดเร ื ่องการเสนอรายชื ่อพ ื ้นที่
เป้าหมายล่าช้ากว่ากำหนด จึงไม่ได้แสดงข้อมูล
แบบ Real-time ปี 2567 จึงจะปรับปรุงให้
แสดงผลงานแบบสรุปรวมเป็นจำนวนแบบ 
Real-time โดยไม่กระทบข้อมูลหลังบ้าน ทั้งนี้
เสนอแนะให้เจ้าหน้าที ่ศูนย์อนามัยปรับปรุง
รายชื่อทุก 2 เดือน เพ่ือลดภาระหนักของระบบ
ในช่วงใกล้รายงานผล 

รับทราบ 
 

2.4 การวิเคราะห์ผลทดสอบ
คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ 
นำเสนอโดย เลขานุการและ
คณะทำงาน (ปาริชาติ/ดรุณี/สุ
เมธา) 

เนื่องจากปีนี้ การวัดผลของศูนย์อนามัยและ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ว ัดผลที ่ผล
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเหมือนกัน แต่ระบบ
เด ิมท ี ่ ออกแบบให ้รายงานผลไม ่ ได ้ ร ะบุ
รายละเอียดผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ประชุมจึง
มีมติร่วมกันให้เพ่ิมหน้ารายงานผลคุณภาพน้ำที่
สามารถลงผลข้อมูลผ่านระบบ หรือแนบลิงค์ที่
ผู้รายงานผลดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือสำเนา 

รับทราบ และประธาน
มอบหมายให้สุเมธา/

เอมอรจัดทำหน้า
รายงานข้อมูลตามมติ

สรุปร่วมกัน 



วาระการประชุม 
 

รายละเอียด มติประชุม 

PDF ไฟล์ลงในระบบเพื ่อให้สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำรวบรวมผลวิเคราะห์ภาพรวม 

2.5 การจัดทำแบบสำรวจความ
ต้องการ/ ความคาดหวัง/ความ
ผูกพัน/ความพึงพอใจ/ ความไม่
พึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
นำเสนอโดย เลขานุการและ
คณะทำงาน (ปาริชาติ/อรพรรณ) 

เลขานุการคณะทำงานได้ร ่างแบบสำรวจฯ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมให้ความคิดเห็น 
หากเห็นชอบขอให้มีมติรับรอง ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้ปรับแบบสำรวจให้สอดคล้องกับประเด็น
ตัวชี ้วัด พร้อมเสนอฉบับแก้ไขและลิงค์แบบ
สำรวจให้ประธานพิจารณาอนุมัติก่อนเผยแพร่ 
 

รับทราบและเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงแบบสำรวจ
โดยผ่านการตรวจสอบ

จากประธานก่อน
เผยแพร่ 

2.6 ร่าง แผนปฏิบัติการของ
คณะทำงาน 

แผนปฏิบ ั ต ิ ก ารข ับ เคล ื ่ อนตั วช ี ้ ว ั ดของ
คณะทำงานฯ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ซึ่ง
เลขานุการคณะทำงานเสนอให้เพ่ิมความถี่     
การประชุมคณะทำงานจากปีงบเดิม 2 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณเป็น 4 ครั้ง เพ่ือกำกับติดตามการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้ประสิทธิภาพ 

รับทราบและเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ   คณะทำงานรับทราบ
และพร้อม 

ให้การสนับสนุน 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน/อรพรรณ จินกาล ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  



วาระการประชุม  
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  

ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์การประชุม 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 

2.2 รายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 
ประจำปีงบประมาณ 2567 

2.3 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานและระบบการขอรับรองน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ปี 2567 
2.4 การวิเคราะห์ผลทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ 
2.5 การจัดทำแบบสำรวจความต้องการ/ ความคาดหวัง/ความผูกพัน/ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ

และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.6 ร่าง แผนปฏิบัติการของคณะทำงาน 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 


